

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chương trình Phát triển
thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày /3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã và người đứng đầu các các quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp triển khai thực hiện chính sách, pháp luật theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh và tổ chức các hoạt động, phong trào liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, chú trọng phát hiện và làm lan tỏa rộng rãi các gương thanh niên điển hình tiên tiến, nhằm xây dựng lớp thanh niên tỉnh Bình Định, có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; có hoài bão và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

3. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội. Giáo dục đào tạo nghề và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tâm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

4. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và công tác hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên theo quy định tại Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 và Công văn số 2158/UBND-NC ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh; báo cáo phải có số liệu thuyết minh cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Nội dung nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh năm 2020 theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này; giúp UBND tỉnh đơn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các sở, ban, ngành có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án; hướng dẫn việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên theo Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long